

สารนิพนธ์เรื่อง	มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของผู้ค้าสลากรายย่อย
คำสำคัญ	สลากกินแบ่งรัฐบาล/ผู้ค้าสลากรายย่อย
นักศึกษา	รัชนิบูรณ์ ภาพสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	ดร.รุ่งแสง กฤตยพงษ์
หลักสูตร	นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
คณะ	นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2564

### บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิด ความเป็นมา และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ค้าสลากรายย่อยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ค้าสลากรายย่อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ค้าสลากรายย่อยมีปัญหา ดังนี้ (1) ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับผู้ค้าสลากรายย่อย พบว่าผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ลงทะเบียนเป็นผู้ค้าสลากถูกจำกัดการได้รับการจัดสรรสลากจากสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลเพียงคนละ 5 เล่มเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ (2) ปัญหาเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิของผู้เยาว์ที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่ากฎหมายห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่ผู้เยาว์ ซึ่งถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิของผู้เยาว์ในการประกอบอาชีพและทำมาหาเลี้ยงชีพ (3) ปัญหาการผูกขาดในการจัดสรร โฉวตาสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ค้ารายย่อยในกลุ่มตัวแทนจำหน่ายหรือโฉวตา พบว่าการได้มาซึ่งโฉวตาสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการได้มาโดยการผูกขาดซึ่งอยู่ในรูปแบบของเงินช่วยราชการจากตัวแทนจำหน่าย ให้ถือว่าเป็นรายได้แผ่นดิน จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งการผูกขาดการจัดสรรทางโฉวตา

ดังนั้น จึงเห็นควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดังนี้ (1) สิทธิของผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยทั้งระบบตัวแทนจำหน่าย และระบบซื้อ-จอล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล (2) การออกใบอนุญาตขึ้นทะเบียนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล (3) การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบสลากออนไลน์

ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามราคาที่รัฐกำหนด